

ใบงานที่ ๘ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชอิริยาขณ ตอน กำเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน (๑)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กำหนดให้ว่าเป็นข่าวประเภทใด จากนั้นให้นักเรียนเลือกตัวอักษร
หน้าข้อความเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ก. ข่าวบันเทิง

ข. ข่าวอาชญากรรม

ค. ข่าวการเมือง

ง. ข่าวกีฬา

จ. ข่าวการศึกษา-สังคม

ฉ. ข่าวต่างประเทศ

ช. ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ ส่ง “ศุภณัฐ เหมือนตา” มุ่งหน้าสู่เลสเตอร์ ซิตี้
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยนายชนนชก ชิดชอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ได้ส่ง ศุภณัฐ เหมือนตา มุ่งหน้าสู่เลสเตอร์ ซิตี้
ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าแบงค์” ศุภณัฐ
เหมือนตา กองหน้าสุดร้อนแรงของทัพปราสาทสายฟ้า ที่
กำลังจะไปสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ นับเป็นอีกหนึ่งความทำ
หายของ แบงค์ ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประสบผลสำเร็จบน
เส้นทางลูกหนังครั้งนี้

กำหนดสรุปคดี “แอม” ส่งอัยการวันที่ ๓๐
มิ.ย. “บิ๊กโจ๊ก” มั่นใจในหลักฐาน

“รองโจ๊ก” สรุปคดี “แอม ไชยาไนต์”
เป็นครั้ง สุดท้ายมีทั้งหมด ๑๕ คดี รวบรวม
สำนวนการ สอบสวนส่งอัยการในวันที่ ๓๐
มิ.ย.นี้ ยืนยันหลักฐานแน่นหนา ทุกครั้งที่
ส่งชื่อยา แอมจะลงมือฆ่าทันที มั่นใจในพยาน
และหลักฐานเพียงคดีเดียวก็มีโทษประหาร
พร้อมขยายผลถึงเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับแอม
มีเงินหมุนเวียนร่วม ๗๘ ล้านบาท

“กระทรวงศึกษาธิการ” ปลดล็อกการศึกษาไทย
ด้วยนโยบาย “ซ่อม สร้าง ป้องกัน”

การศึกษาของเด็กไทยคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน
และผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อ
การศึกษาและเศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกัน ประชาชน
ในประเทศก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงใน
ชีวิตอย่างยั่งยืน เหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงยึดหลัก
นโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปี
โดยมุ่งพัฒนาการศึกษาไทยใน ๓ ด้าน ด้วยนโยบาย
“ซ่อม สร้าง ป้องกัน” คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา (ซ่อม) การสร้างโอกาสทางการศึกษา (สร้าง) และ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา (ป้องกัน)



สภาพอากาศวันนี้ เตือน ๒๕ จว.

“เหนือ-อีสาน-ตะวันออก” ระวังฝนตกหนัก

“กรมอุตุฯ” พยากรณ์อากาศวันนี้
มีฝนเพิ่มขึ้น “เหนือ-ตะวันออก” ตกหนัก
“อีสาน” อ่วมสุดตกหนักถึงหนักมาก ทะเล
คลื่นสูง ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูง
กว่า ๑-๒ เมตร ขอชาวเรือระมัดระวัง